



รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลตาก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาก

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตาก
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดแค

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเสนอ เพ็ชรแท้	ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดแค	เสนอ เพ็ชรแท้
๒	นายวิวัฒน์ ยนต์สฤตกุล	รองประธานสภาเทศบาลตำบลลาดแค	วิวัฒน์ ยนต์สฤตกุล
๓	นายประกอบ กระจ่างโพธิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	ประกอบ กระจ่างโพธิ์
๔	นายไพโรจน์ สุขสมัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	ไพโรจน์ สุขสมัย
๕	นายอาทิตย์ แถมกลาง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	อาทิตย์ แถมกลาง
๖	นางจำลอง แผนโคกสูง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	จำลอง แผนโคกสูง
๗	นางวิน ต้นยาง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	วิน ต้นยาง
๘	นางขายนีย์ แนนกลาง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	ขายนีย์ แนนกลาง
๙	นางวีระนันต์ เค้นประเสริฐ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	วีระนันต์ เค้นประเสริฐ
๑๐	นางสุภัทตราภรณ์ สุขสมัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	สุภัทตราภรณ์ สุขสมัย
๑๑	นางสุรีย์ลักษณ์ เพ็ชรแท้	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค	สุรีย์ลักษณ์ เพ็ชรแท้
๑๒	นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลาดแค	พัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์

ไม่มาประชุม

๑.นางหนึ่งฤทัย ซอส์เทลล์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค

ผู้เข้าร่วมประชุม (คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลาดแค)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์	นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค	ชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์
๒	นางวรรณานานอก	รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค	วรรณานานอก
๓	นายแสวง คงแสน	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลาดแค	แสวง คงแสน
๔	นายวิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค	วิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม

ผู้เข้าร่วมประชุม (หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางประภัสสร ตริยศิรินันท์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประภัสสร ตริยศิรินันท์
๒	นางอังคณา พริ้งกลาง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รก. ผู้อำนวยการกองคลัง	อังคณา พริ้งกลาง
๓	นายพิสิษฐ์ ชำชอง	ผู้อำนวยการกองช่าง	พิสิษฐ์ ชำชอง
๔	นายปิ่นฉัตร สอนคำแสน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปิ่นฉัตร สอนคำแสน
๕	นางสาวอาพร ปะนาเส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อาพร ปะนาเส
๖	นางสุรัชดา ตันตระกูล	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	สุรัชดา ตันตระกูล
๗	นายวรวัฒน์ จรลี	นิติกรปฏิบัติการ	วรวัฒน์ จรลี
๘	นางสาวอุมา สว่างศรี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	อุมา สว่างศรี
๙	นายธราณัฐ เกียรติ์กูรภาวิช	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ธราณัฐ เกียรติ์กูรภาวิช
๑๐	นางสาวมณีนุช สีหาบุตรโต	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	มณีนุช สีหาบุตรโต
๑๑	นายธีระพงษ์ เกิดจันทร์สว่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ	ธีระพงษ์ เกิดจันทร์สว่าง
๑๒	นางสาวมณีนุช สีหาบุตรโต	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	มณีนุช สีหาบุตรโต
๑๓.			

ผู้มาประชุม ๑๒ คน (ครบองค์ประชุม)

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม คน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแค มาประชุมครบองค์ประชุม

น.ส.พัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแค
เลขานุการสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
ตำบลตลาดแค ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ในวันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบ
รายชื่อ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้มาประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาประชุมครบ
องค์ประชุม และเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว

ขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุม
สภาเทศบาลฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ

ประธานสภาฯ - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว ขึ้นกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ -รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ประธานสภาฯ - ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาดแค ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำ แต่อย่างไร จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณาว่าจะมีการแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมานี้ หรือไม่
...ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมาโดยใช้เวลาพอสมควร โดยไม่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใด จะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๔ -เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)
- ประธานสภาฯ -ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาเสร็จแล้ว ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบและพิจารณา ต่อไป
- เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯ และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทุกท่าน
จากการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗ ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) และมีมติให้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการไว้ ๓ วัน คือ ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยให้เสนอคำแปรญัตติภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำเสนอแปรญัตติฯ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

- **บัดนี้** คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลับคืนมาให้ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดแค แล้ว

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่อย่างใด

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอความเห็น ดังนี้

๑. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. คณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างเดิม

- **ในระเบียบวาระนี้ จะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ฯ ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ)**

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดดังนี้

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติข้อเปลี่ยนแปลงลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่มีมติไปแล้ว ชัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ไต่ระดับไว้ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ไต่ระดับไว้เท่านั้น

ประธานสภาฯ

- เลขานุการสภา ฯ ก็ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว **ต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ** ได้รายงานการแปรญัตติฯ ตามที่สภาเทศบาลตำบลลาดแค ได้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญครับ

นายไพโรจน์ สุขสมัยฯ - ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาดแค ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
 ประธานคณะกรรมการแปรรูปตติฯ ประจำปี ๒๕๖๖ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล

ตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้แต่งตั้ง
 คณะกรรมการแปรรูปตติฯ ตามคำสั่งสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘
 สิงหาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ
 คณะกรรมการแปรรูปตติฯ ตามคำสั่งสภาเทศบาลตำบลตลาดแคที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘
 สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยให้คณะกรรมการแปรรูปตติฯ มีหน้าที่รับคำแปรญัตติจากผู้เสนอขอแปร
 ญัตติ และพิจารณาแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้เสนอร่างเทศบัญญัตินั้น
 ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
 ยื่นต่อประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดแค โดยได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
 คณะกรรมการแปรรูปตติฯ จำนวน ๓ วัน (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง) ในห้วงวันที่ ๒๑ - ๒๓
 สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (วันละ ๘ ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
 ตลาดแค นั้น

บัดนี้ ห้วงระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นแบบเสนอขอ
 แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปตติฯ

๑. คณะกรรมการแปรรูปตติฯ มีมติไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
 ตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. คณะกรรมการแปรรูปตติฯ มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค
 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างเดิม

ประธานสภา

- เนื่องจากร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ ไม่มีการเสนอคำขอแปรญัตติ

ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
 เทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ในวาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) โดยเห็นชอบตามร่างเดิม โปรดยกมือ

ก่อนลงมติได้ให้มีการตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล
 อยู่จำนวน ๑๑ คน จากจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๑ คน
 ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) โดยเห็นชอบตามร่างเดิม
 จำนวน ๑๐ เสียง ออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

**๔.๒ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)**

- ประธานสภา** - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) การพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรือไม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ที่คณะกรรมการปรญัตติพิจารณาเสร็จแล้วให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ
- เลขานุการสภา** - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด ดังนี้
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายวันแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่
- ประธานสภา** - ต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม** - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
- ประธานสภา** - เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ แล้วขั้นตอนต่อไป สภาเทศบาลฯ จะต้องส่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้นายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ ต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**
๕.๑ **ญัตติร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖**
- ประธานสภา** ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่น กำหนดระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น

หลักการ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๘๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ตัวอย่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ..... สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๓๑๒๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น แจ้งให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่ได้จัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นดังกล่าว ให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการ โดยด่วน

เหตุผล

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้เสนอร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามร่างระเบียบ ที่เสนอมาพร้อมนี้

- ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในญัตติร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่
- ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในญัตติร่างระเบียบ สภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบญัตติร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๐ เสียง
(ประธานสภาฯ งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง)

๕.๒ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัดเทศบาล

๕.๒.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค มีความประสงค์ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรที่จะนำเงิน งบประมาณที่เหลือจ่าย หรือมีความจำเป็นน้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้ไปดำเนินการ ดังกล่าว เนื่องจากทางสำนักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนบุคคล) ซึ่งในการใช้งานส่วนบุคคลปรากฏว่ามีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และมี รถยนต์ส่วนบุคคลบางส่วน อยู่ในสภาพเก่า มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานมากกว่า ๑๕ ปี ประกอบกับเทศบาลตำบลตลาดแคมีบุคลากรและภารกิจงานเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องจัดหาสำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการเดินทางไปติดต่อราชการ อบรม ประชุมสัมมนา การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๕ ปี ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการ เฉพาะ จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

รายการ		แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ		แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงาน บริหารทั่วไป	๒๖๐,๐๐๐	กอง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงาน บริหารทั่วไป	๑,๓๕๘,๐๐๐
งบ	บุคลากร			งบ	ลงทุน		
หมวด	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งาน งานบริหาร ทั่วไป		หมวด	ค่าครุภัณฑ์	งาน งานบริหาร ทั่วไป	
ประเภท	เงินเดือนพนักงาน			ประเภท	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ๑) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนัง โดยรอบ แยกที่นั่ง ๒) เป็นรถยนต์โดยสารหลังคาสูง ๓) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้ หลายระดับ ๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์ม กรองแสง และพนักกันสนิม จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕		
งบประมาณตั้งไว้	๓,๘๗๔,๐๐๐ บาท			งบประมาณก่อนโอน	๐.๐๐ บาท		
งบประมาณก่อนโอน	๔๕๐,๑๑๓.๐๔ บาท			โอนเพิ่ม	๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท		
โอนลด	๒๖๐,๐๐๐ บาท			คงเหลือ	๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท		
งบประมาณคงเหลือ	๑๙๐,๑๑๓.๐๔ บาท			ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่			
กอง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงาน บริหาร ทั่วไป	๓๘,๐๐๐				
งบ	บุคลากร						
หมวด	เงินเดือนฝ่ายประจำ	งาน บริหาร ทั่วไป					
ประเภท	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						
งบประมาณตั้งไว้	๘๔,๐๐๐ บาท						
งบประมาณคงเหลือ	๓๘,๐๓๓.๓๔ บาท						
โอนลด	๓๘,๐๐๐ บาท						
งบประมาณคงเหลือ	๓๓.๓๔ บาท						
กอง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงาน บริหาร ทั่วไป	๓๙,๐๐๐				
งบ	บุคลากร						
หมวด	เงินเดือนฝ่ายประจำ	งาน บริหาร ทั่วไป					
ประเภท	เงินประจำตำแหน่ง						
งบประมาณตั้งไว้	๑๖๘,๐๐๐ บาท						
งบประมาณคงเหลือ	๔๖,๐๔๙.๔๗ บาท						
โอนลด	๓๙,๐๐๐ บาท						
งบประมาณคงเหลือ	๗,๐๔๙.๔๗ บาท						

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๐,๒๕๐ บาท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๕๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๓๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๑,๕๐๐ บาท โอนลด ๓๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๕๐๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๓๙,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๖,๒๐๐ บาท โอนลด ๓๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๓๖,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๔,๕๑๓.๘๐ บาท โอนลด ๑๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๕๑๓.๘๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๑๘,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๓,๕๑๐ บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๕๑๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๕๐,๐๐๐			

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๕,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๑๑๗ บาท โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑๗ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๔๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ เงินสงเคราะห์กองทุนแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเสียหาย งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๕,๐๐๐			

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘๕,๖๙๒.๑๖ บาท โอนลด ๗๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๖๙๒.๑๖ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๗๑,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุการเกษตร งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๑๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๕,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ ๓๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๒๔๔ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๔๔ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๑๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ งบประมาณตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑,๕๕๔.๖๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๕๔.๖๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๑๐,๐๐๐			

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไปรษณีย์ งบประมาณตั้งไว้ ๒๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๔,๘๗๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔,๘๗๐ บาท	แผนงาน บริหาร ทั่วไป งาน บริหาร ทั่วไป	๒๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๙,๓๑๐ บาท โอนลด ๒๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๑๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๒๙,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๕,๐๐๐			
-กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๕,๐๐๐			

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๑๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๑๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน กันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๘๓๒ บาท โอนลด ๘,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๒ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๘,๘๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐			

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗,๕๐๐ บาท โอนลด ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๗,๕๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุจราจร งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุอื่น งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๑๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อ กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขต เทศบาลตำบลตลาด งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน รักษา ความสงบ ภายใน งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐			

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ - หมวด - ประเภท ค่าระดอเก็บ งบประมาณตั้งไว้ ๙๐,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘๑,๕๘๑.๘๕ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๙,๘๕๑.๘๕ บาท	แผนงาน งบกลาง งานงบ กลาง	๒๒,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ - หมวด - ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณตั้งไว้ ๓๔๒,๘๖๔ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๙๙,๑๘๑ บาท โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๙,๑๘๑ บาท	แผนงาน งบกลาง งานงบ กลาง	๑๕๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ - หมวด - ประเภท เงินสนับสนุนกิจการงบประมาณ รายจ่ายกิจการประปา งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน งบกลาง งานงบ กลาง	๑๕๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ - หมวด - ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน งบกลาง งานงบ กลาง	๒๐,๐๐๐			
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ - หมวด - ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการจราจร งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๔,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๐๐ บาท	แผนงาน งบกลาง งานงบ กลาง	๔,๗๐๐			

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึง เรียงมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณา

ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๘๕,๐๐๐ บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภา เทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๘๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ

มติที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๘๕,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๒.๒ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-เพื่อจัดซื้อชุดไมค์ระบบไร้สายสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๕๓,๗๐๐ บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงภายในสำนักงานของเทศบาลและอุปกรณ์ครบชุด

พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓,๗๒๐ บาท

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค มีความประสงค์ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน งานบริหาร ทั่วไป	๓,๗๐๐	กอง สำนักปลัดเทศบาล งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อชุดไมค์ระบบไร้สายสำหรับห้อง ประชุม ดังนี้ ๑) ชุดควบคุมไมค์ระบบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ๒) ไมค์โครโฟนไร้สายตั้งโต๊ะสำหรับ ประธาน จำนวน ๑ ชุด ๓) ไมค์โครโฟนไร้สายตั้งโต๊ะ สำหรับ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๔ ชุด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องถิ่น งบประมาณก่อนโอน ๐.๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๕๓,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕๓,๗๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	แผนงาน บริหารทั่วไป งาน งานบริหาร ทั่วไป	๑๕๓,๗๐๐
งบประมาณตั้งไว้ ๓,๘๗๔,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๕๐,๑๑๓.๐๔ บาท โอนลด ๓,๗๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๔๖,๔๑๓.๐๔ บาท					
กอง การศึกษา งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท	แผนงาน การศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	๑๕๐,๐๐๐			

รายการ		แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ		แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป	๑๓,๗๒๐	กอง	สำนักปลัดเทศบาล	แผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป	๑๓,๗๒๐
งบ	ดำเนินการ			งบ	ลงทุน		
หมวด	ค่าใช้สอย			หมวด	ค่าครุภัณฑ์		
ประเภท	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ ค่าลงทะเบียน			ประเภท	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
				เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงภายในสำนักงาน เทศบาลและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง ๑)แอมป์ขยายเสียง ขนาด ๕๕๐ W จำนวน ๑ ตัว ๒)ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด ๕ นิ้ว ๑๔๐ W จำนวน ๑ คู่ ๓.ไมค์ประชุมตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ ตัว -รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด			
				ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องถิ่น			
งบประมาณตั้งไว้	๔๐,๐๐๐ บาท			งบประมาณก่อนโอน	๐.๐๐ บาท		
งบประมาณก่อนโอน	๒๓,๙๐๐ บาท			โอนเพิ่ม	๑๓,๗๒๐ บาท		
โอนลด	๑๓,๗๒๐ บาท			คงเหลือ	๑๓,๗๒๐ บาท		
งบประมาณคงเหลือ	๑๐,๑๘๐ บาท			ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่			

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรที่จะนำเงิน
งบประมาณที่เหลือจ่าย หรือมีความจำเป็นน้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้ไปดำเนินการ
ดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแค ไม่มีเครื่องเสียงติดตั้งภายในสำนักงาน
เทศบาล และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการประชุม และครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ตามรายละเอียดข้างต้น

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ในหมวด
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๖๗,๔๒๐ บาท นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่

ประธานสภา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๖๗,๔๒๐ บาท

มติที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๑๖๗,๔๒๐ บาท เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯงดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๓ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๙ รายการ กองการศึกษา

ประธานสภา ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค มีความประสงค์ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

หลักการและเหตุผล

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กองการศึกษา ดังต่อไปนี้

รายการ	โอนลด (บาท)	รายการ	โอนเพิ่ม (บาท)
แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ บุคลากร หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ท้องถิ่น ประจำปี ฯลฯ ตั้งไว้ ๗,๕๖๐,๑๒๐ บาท ปัจจุบันมีคงเหลือ ๑,๙๗๔,๐๗๑.๓๔ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๕๖๓,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๕๑๐,๘๗๑.๓๔ บาท	๕๖๓,๒๐๐	แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐
		แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐
		แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๒,๐๐๐

		จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็กชุบเบาะนวม จำนวน ๔๐ ตัว งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓๒,๐๐๐ บาท	
		แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๒,๕๐๐ บาท	๑๒,๕๐๐
		แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ตัว งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๗๕,๘๐๐ บาท	๗๕,๘๐๐
		แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียน ระดับประถมศึกษา (แบบมาตรฐาน มอก.) จำนวน ๒๖ ชุด งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐
		แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐
		แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน	๔๙,๙๐๐

		หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๙,๙๐๐ บาท	
		แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อพร้อม ติดตั้งเครื่องเสียงภายในหอประชุมอเนกประสงค์ และใต้ถุนอาคารเรียนประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ จุด งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐

เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรที่จะนำเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือมีความจำเป็นน้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้ ไปดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลลาดแค และไม่ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการดังกล่าว

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) ในหมวดในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภา

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลตำบลลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๔ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ด้วยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีความประสงค์ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดังต่อไปนี้

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง งบ หมวด ประเภท พนักงานส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์และงบประมาณ บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือ งาน	๕๐๐,๐๐๐	กอง งบ หมวด ประเภท ไว้สาย	ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งาน	๕๐๐,๐๐๐
งบประมาณก่อนโอน งบประมาณคงเหลือ โอนลด งบประมาณคงเหลือ	๑,๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๖๐๙,๖๔๘.๔๔ บาท ๕๐๐,๗๐๐.๐๐ บาท ๑๐๙,๖๔๘.๔๔ บาท		งบประมาณก่อนโอน โอนเพิ่ม คงเหลือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๐.๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท	
กอง งบ หมวด ประเภท	ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน	๒๔,๐๐๐	กอง งบ หมวด ประเภท	ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งาน	๒๔,๐๐๐
งบประมาณก่อนโอน งบประมาณคงเหลือ โอนลด งบประมาณคงเหลือ	๖๐,๐๐๐ บาท ๓๑,๐๘๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท ๗,๐๘๐ บาท		จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณก่อนโอน โอนเพิ่ม คงเหลือ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๐.๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท	

กอง งบ หมวด ประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ	ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๕,๗๐๐	กอง งบ หมวด ประเภท เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๕,๗๐๐
งบประมาณก่อนโอน	๒๕,๐๐๐ บาท	วางแผน		จำนวน ๑ เครื่อง		งาน	
งบประมาณคงเหลือ	๒๓,๓๔๐ บาท	สถิติและ		งบประมาณก่อนโอน	๐.๐๐ บาท	วางแผน	
โอนลด	๕,๗๐๐ บาท	วิชาการ		โอนเพิ่ม	๕,๗๐๐ บาท	สถิติและ	
งบประมาณคงเหลือ	๑๗,๖๔๐ บาท			คงเหลือ	๕,๗๐๐ บาท	วิชาการ	
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่							

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรที่จะนำเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือมีความจำเป็นน้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้ ไปดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี และระบบประมวลผลช้าทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน จึงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในหมวดในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภา

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในหมวดในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ

มติที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในหมวดในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๕ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ กองช่าง

ประธานสภา

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาขอเชิญรับ

นายกเทศมนตรีฯ

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลตลาดแค มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของเดิมมีสภาพเก่ามาก และติดตั้งมานาน จึงไม่เหมาะแก่การใช้งาน ทำให้เกิดการชำรุด/เสียบ่อยครั้ง มีการซ่อมแซมเป็นประจำทำให้ประชาชนหรือผู้สัญจรไป-มา เกิดอุบัติเหตุง่ายในการแก้ปัญหาในครั้งนี้นำไปประชาชน ซึ่งเป็นไปตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และในการพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดแค ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณนี้ และได้ประสานกับเจ้าหน้าที่งบประมาณ และผู้อำนวยการแต่ละกองในการหาขุดเงินโอนลดงบประมาณ จำนวน ๑ งาน และเพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากถนนและรางระบายน้ำ ฯลฯ เกิดการชำรุดและอุดตัน ทำให้น้ำเสียไม่สามารถระบายออกตามท่อระบายน้ำได้ และการสัญจร ไป-มา ไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นำไปประชาชน ซึ่งเป็นไปตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และการพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดแค ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณนี้ และได้ประสานกับเจ้าหน้าที่งบประมาณและผู้อำนวยการแต่ละกอง ในการหาขุดเงินโอนลดงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่าง ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐-๑๒๐ W. พร้อมขายึดเหล็ก กัลป์วาไนท์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๑.๕๐ เมตร และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๕๐ ชุด

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รวมงบประมาณที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งหมด ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โอนลด

กองการศึกษา จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๗,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโอน ๑,๙๗๔,๐๗๑.๓๔ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) ขอโอนงด ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอนลด ๑,๔๙๔,๐๗๑.๓๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนน และก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย ๙/๓ (บ้านนางแก้ว แอบกลาง ถึงบ้านนางสำเรียง แซ่เอี้ยบ) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
รวมงบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั้งหมด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

โอนลด

กองการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
แผนงานการศึกษา

๑. งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา งบบุคคล หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๗,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ด ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโอน ๑,๔๙๔,๐๗๑.๓๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) ขอโอนลด ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือหลังโอน ๑,๓๗๔,๐๗๑.๓๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)

๒. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๕๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโอน ๒๐๔,๔๒๕.๘๑ บาท (สองแสนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ขอโอนลด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน ๕๔,๔๒๕.๘๑ บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

๓. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ ๙๙๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือก่อนโอน ๓๗๐,๗๓๒.๓๑ บาท ขอโอนลด ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลลาดแค ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานค่าวัสดุ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และการก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอน ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการเพิ่ม การโอน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานค่าวัสดุ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และงานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ฉะนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อประธานสภา เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตามระเบียบต่อไป

ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่งสว่าง ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐-๑๒๐ w.พร้อมขายึดเหล็กกล้าไนท์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๑.๕๐ เมตร และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๕๐ ชุดขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการโครงการปรับปรุงถนน และก่อสร้าง

ประธานสภา

มติที่ประชุมฯ

ระบบระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย ๙/๓ (บ้านนางแก้ว แอบกลาง ถึงบ้านนางสำเรียง แซ่เอี้ยบ) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภา

นายกเทศมนตรีฯ

๕.๖ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาขอเชิญครับ

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค มีความประสงค์ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนลด	รายการ	แผนงาน/ งาน	โอนเพิ่ม
กอง งบ หมวด ประเภท สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	แผนงาน สาธารณสุข งาน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	กอง งบ หมวด ประเภท สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ (รายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อม กลาง)	แผนงาน สาธารณสุข งาน งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐
งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๗,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๓๙๔,๓๒๐ บาท โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๔,๓๒๐ บาท			งบประมาณก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๕๐,๐๐๐ บาท		

กอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	แผนงาน สาธารณสุข งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๒๐๐,๐๐๐			
งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท					

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรที่จะนำเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือมีความจำเป็นน้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้ ไปดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๕ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๙๐ นม เกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งประมาณไว้ไม่เพียงพอสำหรับบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จึงขอโอนงบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- ประธานสภา** -ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ประธานสภา** ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุมฯ** มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

**๕.๗ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
สำนักปลัดเทศบาล**

๕.๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ
จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ขอเชิญครับ
ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลตลาดแค เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

เหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๓๙๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ

เนื่องจากเทศบาลตำบลตลาดแค มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ก ๓๑๔๒ นครราชสีมา มีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และผู้บริหารมีนโยบายจะดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ก ๓๑๔๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๓๗-๐๐๐๒ เป็นรถบรรทุกทุกคาร์โก้ รถบรรทุกเอนกประสงค์ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลตลาดแค ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอให้สภาเทศบาลฯ ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิมแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และอยู่ระหว่างการหารือการดัดแปลงครุภัณฑ์ ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๘๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

- จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลตลาดแค กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
งบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ประธานสภาฯ** -ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน
๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน นั้นมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ประธานสภาฯ** ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ
จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
- มติที่ประชุมฯ** มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นเอก
ฉันท (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๗.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจัดซื้อชุดไมค์ระบบไร้สายสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๕๓,๗๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงภายในสำนักงานของเทศบาลและอุปกรณ์ครบชุด
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓,๗๒๐ บาท
- ประธานสภาฯ** ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ขอเชิญครับ
- นายกเทศมนตรีฯ** ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

หลักการ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาดแค ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้อนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนัก
ปลัดเทศบาล เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการดังรายการต่อไปนี้

๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐.- บาท

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ เพื่อจัดซื้อชุดไมค์ระบบไร้สายสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๕๓,๗๐๐ บาท

๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงภายในสำนักงานเทศบาลและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๓,๗๒๐ บาท

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเทศบาลยังไม่ได้ก่องหน้ผู้กผัน ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีนี้ได้ก่องหน้ผู้กผัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

เหตุผล

เนื่องจากการบริหารงบประมาณ นำเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือมีความ จำเป็นน้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้ ไปดำเนินการดังกล่าว และเป็นช่วงที่ใกล้สิ้น ปีงบประมาณ ระยะเวลาที่เหลือไม่สามารถดำเนินการก่องหน้ผู้กผันและดำเนินการให้แล้ว เสร็จทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นายกเทศมนตรีได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นำเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ จึงต้องกันเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ในส่วนที่ไม่สามารถก่องหน้ผู้กผันได้ตามรายการข้างต้น เพื่อจะได้สามารถดำเนินการตาม ระเบียบฯ

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่องหน้ผู้กผัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจัดซื้อชุดไม้กระบบไร้สายสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๕๓,๗๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงภายในสำนักงานของเทศบาลและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง
๑๓,๗๒๐ บาท

- กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ประธานสภาฯ** ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภา
เทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักปลัดเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมา
มติที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจัดซื้อชุดไม้กระบบไร้สายสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๕๓,๗๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงภายในสำนักงานของเทศบาลและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง
จำนวน ๑๓,๗๒๐ บาท
เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๘ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวน ๙ รายการ กองการศึกษา

- ประธานสภาฯ** ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองการศึกษา ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ขอ
เชิญครับ
- นายกเทศมนตรีฯ** ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

หลักการ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาดแค ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึกษา ขอโอนงบประมาณ
เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ รายการ โดยการ
อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๘ รายการ และการอนุมัติโอนงบประมาณ
เพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ดังรายการต่อไปนี้

(๑) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑
จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑
ตัว จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็กชุบเบาะนวม จำนวน ๔๐ ตัว จำนวนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท

(๔) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว จำนวนเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท

(๕) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ตัว จำนวนเงิน ๗๕,๘๐๐ บาท

(๖) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ นักเรียน ระดับประถมศึกษา (แบบมาตรฐาน) จำนวน ๖๖ ชุด จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

(๗) แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๘,๐๐ บาท

(๘) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๔๙,๙๐๐ บาท

(๙) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งติดตั้งเครื่องเสียง ภายในหอประชุมอเนกประสงค์และใต้ถุนอาคารเรียนประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ จุด จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๓,๒๐๐ บาท

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเทศบาลยังไม่ได้ก่องหน้ผูกพัน ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีนี้ได้ก่องหน้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

เหตุผล

เนื่องจากในการบริหารงบประมาณ นำเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือมีความจำเป็น น้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้ ไปดำเนินการดังกล่าว และเป็นช่วงที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาที่เหลือไม่สามารถดำเนินการก่องหน้ผูกพันและดำเนินการให้แล้วเสร็จทันใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นายกเทศมนตรีได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นำเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ จึงต้องกันเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ในส่วนที่ไม่สามารถ ก่องหน้ผูกพันได้ตามรายการข้างต้น เพื่อจะได้สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ กู้เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

ฉะนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกู้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองการศึกษา จำนวน ๙ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๓,๒๐๐ บาท กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการ อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภา เทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติกู้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองการศึกษา จำนวน ๙ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๓,๒๐๐ บาท กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

มติที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติกู้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองการศึกษา จำนวน ๙ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๓,๒๐๐ บาท กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน เป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๙ ญัตติขออนุมัติกู้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กองยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกู้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกู้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

หลักการ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาดแค ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้อนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดัง รายการต่อไปนี้

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๕.๑๐ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กองช่าง

๕.๑๐.๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ

ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ กิตติหรือวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงขอเสนอญัตติต่อประธานสภา เพื่อขออนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ของกองช่าง ตามระเบียบจำนวน ๗ โครงการ ดังรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัด และข้างวัดตลาดแค ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำธารปราสาท ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ ๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- เสริมดินปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น กว้าง ๖.๐๐-๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๐ เมตร ความยาว ๔๐๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๕๐-๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง กว้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อัดแรง Ø๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๘ บ่อพัก รวมความยาว ๔๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาข้อ ๗ หน้าที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย ๑๓ ชุมชนตะขบ หมู่ที่ ๔ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๓๘ บ่อ รวมความยาวประมาณ ๓๘๐ เมตร

- ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร

- งานร้อยท่อเมนประปาเดิม พร้อมวางท่อ P.V.C. ชั้น ๑๓.๕ Ø ๔” เชื่อมท่อเมนประปาเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค เลขที่ กข ๒-๒/๒๕๖๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๓ หน้าที่ ๕ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

อุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ ๘ หน้าที่ ๑๐ งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ขอย ๙/๕ (บ้านนางไปล์ ญาติกลาง) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- วางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และฝาปิด คสล. จำนวน ๒ บ่อ รวมความยาว ๑๕ เมตร

- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๓ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ ข้อที่ ๙ หน้าที่ ๑๑ งบประมาณตั้งไว้ ๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมทั้งหมด ๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๗ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิก จ่ายเงิน ไปชำระหนี้ผูกพัน ไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี ได้อีก ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี หรือตามข้อผูกพัน

ข้าพเจ้าฯ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณดังกล่าว ของกองช่าง ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕,๙๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พัน หกร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามช่วงเวลาที่กำหนดในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากกองช่างมีบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ มีข้าราชการเพียงจำนวน ๑ คน ซึ่งปริมาณงานโครงการมีจำนวนมากจะต้องมีการควบคุมงาน ประกอบกับ บางโครงการไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินงานได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ปัญหาน้ำท่วม จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ซึ่งเมื่อดำเนินการกันเงินแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำญัตติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล ตลาดแค เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย จากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ ๕,๙๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน นั้นมีสมาชิก สภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภา เทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจาก เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ ๕,๙๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

มติที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ ๕,๙๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันเป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๑๐.๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน ๒ รายการ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่าง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ขอเชิญ
ครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

หลักการ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลตลาดแค ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้อนุมัติโอนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่างเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ ดังรายการต่อไปนี้

๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สองสว่าง ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ - ๑๒๐ w พร้อมขา ยึดเหล็กกล้าปาวาไนท์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๑.๕๐ เมตร และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๕๐ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเทศบาลซอย ๙/๓ (บ้านนางแก้ว แอบกลาง ถึงบ้านนางสำเรียง แซ่เอี้ยบ) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ข้อที่ ๒ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เหตุผล

เนื่องจากการบริหารงบประมาณ นำเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย หรือมีความจำเป็นน้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องใช้ ไปดำเนินการดังกล่าว และเป็นช่วงที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ระยะเวลาที่เหลือไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและดำเนินการให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นายกเทศมนตรีได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ นำเงินงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ จึงต้องกันเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ในส่วนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามรายการข้างต้น เพื่อจะได้สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวดที่ ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๔ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบลงทุน ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตำบลตลาดแค และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

ข้าพเจ้า ฯ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณดังกล่าว ของกองช่างไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเวลาที่กำหนดในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำญัตติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค เพื่อพิจารณาอนุมัติญัตติต่อไป

ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่าง จำนวน ๒ โครงการ ๙๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่าง จำนวน ๒ โครงการ ๙๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน

มติที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ๙๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กผันเป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

๕.๑๐.๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีที่ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน) จำนวน ๒ รายการ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่าง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ กิตติศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้ตรวจสอบงบประมาณที่ตั้งไว้ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาดแค ประจำปีงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงขอเสนอญัตติต่อประธานสภา เพื่อขออนุมัติกันเงินจากสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ของกองช่าง ตามระเบียบ ต่อไปนี้คือ

ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลตลาดแค ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน เข้า-ออก บ่อระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลตำบลตลาดแค ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

- ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๖ ตารางเมตร พร้อมลงดินตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแค กำหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที ๒ ลำดับที่ ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายกรกช ทัพกลาง ถึงสามแยก ซอย ๑๓ (สามแยกสะพานวัดตลาดแค)

รายละเอียด

- ก่อสร้างบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร รวมระยะทาง ๒๘๐ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลตลาดแคกำหนด)

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที ๑๖๒ ลำดับที่ ๓๗ งบประมาณตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมทั้งหมด ๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกั้นเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกั้นเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกั้นเงินตามวรรคหนึ่ง และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการกักหน้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

ข้าพเจ้าฯ จึงขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณดังกล่าว ของกองช่างไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒ โครงการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๙๘๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเวลาที่กำหนดในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่าง จำนวน ๒ โครงการ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองช่าง จำนวน ๒ โครงการ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

มติที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันเป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

**๕.๑๑ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

ประธานสภา

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้พิจารณา ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลตลาดแค เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณจำนวน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

เหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกะบะท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก เปลี่ยนสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ

เนื่องจากเทศบาลตำบลตลาดแค มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อิชูซู หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๙๐ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๕ เกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีนโยบายจะดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ยี่ห้อ อิชูซู หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๙๐ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๕ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลตลาดแค ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค ได้เสนอให้สภาเทศบาลฯ ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลตลาดแค กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลลาดแค กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณจำนวน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา

-ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลลาดแค ได้เสนอญัตติขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน นั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภา

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายสอบถามแล้ว ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน

มติที่ประชุมฯ

มีมติอนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพันเป็นเอกฉันท์ (จำนวน ๑๐ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่

...ที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดที่จะเสนอเรื่องใดแต่อย่างใด

- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกแล้ว การประชุมในวันนี้ก็ได้มีการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแคทุกท่าน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลาดแคทุกท่าน และพนักงานเทศบาลตำบลลาดแคทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกันในโอกาสนี้ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บัดนี้

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๕๐ น.



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลลาดแค

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มีการประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ แล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ครั้งที่ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่..... ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖.....

นางหนึ่งฤทัย ซอว์เทลล์
(นางหนึ่งฤทัย ซอว์เทลล์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายอาทิตย์ แกมกลาง
(นายอาทิตย์ แกมกลาง)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นางสุรียลักษณ์ เพ็ชรแท้

(นางสุรียลักษณ์ เพ็ชรแท้)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลตลาดแค ได้มีการประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ ๒๖.ว.๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗.....

นายเสนอ เพ็ชรแท้

(นายเสนอ เพ็ชรแท้)

ประธานสภาเทศบาลตำบลตลาดแค